



*Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất năm 2019.*

Hội chợ Dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ I năm 2019 quy tụ gần 150 gian hàng trưng bày các sản phẩm, các sản phẩm dược liệu sạch, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước vì các khu gian hàng chính như: Hội Nam y Việt Nam, Hiệp hội Dược liệu, Hội Đông y, Hiệp hội Kinh doanh dược; khu gian hàng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền; khu gian hàng các nhà sản xuất, doanh nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền; khu gian hàng các nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền. Bên cạnh đó trong hội chợ lần này còn có khu tham quan khám bệnh, tư vấn kinh doanh và các loại dược liệu, thực phẩm chức năng từ dược liệu.



*Các sản phẩm của Công ty cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng Thuốc dân tộc nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới chuyên gia cũng và người dân có mặt tại hội chợ.*

Thm nhun t tng “Nam dc tr Nam nhân – Dùng Thuc ca ngi Vit tr bnh cho ngi Vit” theo li dy ca i danh y Thin s Tu Tnh. Công ty Cp Nghiên cu & ng dng Thuc dân tc luôn xác nh ngun dc liu sch, t tiêu chun cht lng là yu t quan trng hàng u trong hot ng nghiên cu và sn xut các sn phm thuc, chm sóc sc khe ca công ty trong thi gian ti.

Công ty c phn Nghiên cu và Nghiên cu và ng dng Thuc luôn xác nh tiên phong trong vic chun hóa các vùng trng Dc liu t khâu trng trt, thu hái theo quy trình GACP – WHO (Thực hành tt trng trt và thu hái Dc liu sch theo tiêu chun ca T chc Y t Th gi). Hin ti công ty ang s hu 3 vn trng dc liu sch ti Vn c, Huyn Chí Linh, Tnh Hi Dng, vùng trng dc liu sch tnh Thái Bình, Lâm ng, Gia Lai...m bo cung ng ngun dc liu sch cho công tác nghiên cu và sn xut ra nhng sn phm y dc cht lng tt nht. m bo s nghiêm ngt và kht khe nht t ngun nguyên liu u vào, khâu sn xut n khâu óng gói sn phm.

Thông qua hi ch dc liu sch ln này các a phng, c s trng dc liu sch, doanh nghiệp sn xut, ch bin, kinh doanh dc liu s có c hi gii thiu, qung bá các sn phm có ngun gc t ngun dc liu sch, an toàn, cht lng t tiêu chun GACP-WHO, phc v nhu cu mua sm và chm sóc sc khe ca nhân dân trên c nc.

NGUYEN QUANG HNG, NHUNG DNG

*(Theo: Trang thông tin điện tử Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc – Ngày đưa tin: 04/04/2019. Nguồn: <https://thuocdantoc.vn/san-pham-cua-cong-ty-thuoc-dan-toc-xuat-hien-noi-bat-tai-hoi-cho-duoc-lieu-va-cac-san-pham-cua-y-duoc-co-truyen-toan-quoc-lan-thu-i.html>)*